



บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
 ไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซ่า อาคาร 3 ชั้น 5
 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 โทรศัพท์ 66 2545 5555
 โทรสาร 66 2545 5554

ที่ PGPA/GA/12/2285

12 ธันวาคม 2555

สำนักงานนโยบายและแผน
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 เลขที่ 18772 วันที่ 12 ธ.ค. 2555
 เวลา 15.30 น. รับ

เรื่อง ขอแจ้งยุติการดำเนินงานโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทยของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และขอส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย บ้านบางสาร ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 เลขที่ 3040 วันที่ 13 ธ.ค. 2555
 เวลา 11.00 น. รับ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 1009.4/10247 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2555

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย บ้านบางสาร ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)

ตามที่บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ("บริษัทฯ") ได้นำส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย บ้านบางสาร ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ("รายงานฯ") ให้แก่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ("สำนักงานฯ") นำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐานและอื่นๆ ("คณะกรรมการฯ") เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 20/2555 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 ซึ่งกรรมการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานฯ โดยให้บริษัทฯ ดำเนินการประสานงานกับบริษัทฯ อีอาร์ เอ็ม-สยาม จำกัด และบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปแบบของ Portable Document Format (PDF) File และนำเสนอให้แก่สำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน รายละเอียดตามอ้างถึงนั้น

กลุ่มคมนคม
 เลขที่ 1616 วันที่ 14 ธ.ค. 2555 ...2/ในการนี้
 เวลา 11.00 น. รับ

เชฟรอน

ในการนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการหารือภายในระหว่างผู้ร่วมทุนในโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมดังกล่าวสำหรับแนวทางการดำเนินงานของโครงการฯ ในอนาคต ซึ่งการหารือดังกล่าวได้มีข้อสรุปว่าบริษัทฯ และผู้ร่วมทุนในโครงการฯ จะไม่ดำเนินการโครงการฯ นี้ต่อไปอีก โดยมีสาเหตุสำคัญ 3 ประการด้วยกัน ได้แก่ 1) ต้นทุนในการก่อสร้างท่าเทียบเรือและศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของโครงการฯ เพิ่มขึ้นสูงมากจนไม่อาจหาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจได้เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาในการใช้งาน 2) ระยะเวลาเริ่มต้นในการใช้งานจริงของท่าเทียบเรือฯ ไม่อาจทันต่อการใช้งานในช่วงที่มีความต้องการใช้งานสูงสุดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของบริษัทฯ และ 3) ปัจจัยข้อจำกัดด้านต่างๆ ที่ทำให้บริษัทฯ จำเป็นต้องย้ายท่าเทียบเรือฯ ออกจากจังหวัดสงขลาได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เอื้ออำนวยให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานในจังหวัดสงขลาต่อไปได้

อนั้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้สำนักงานฯ ทราบถึงผลการตัดสินใจที่จะยุติการดำเนินงานโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจและผลิต รวมถึงข้อเท็จจริงซึ่งเป็นสาเหตุในการหยุดการดำเนินการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงใคร่ขอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยตามที่สำนักงานฯ ร้องขอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไพโรจน์ กวียานันท์)
ประธานกรรมการบริหาร

สำเนาเรียน ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายรัฐกิจ

โทร. 0 2545 6762

โทรสาร. 0 2545 5352